

Số: 71 /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

Ngày 16/01/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cấp huyện; ý kiến phát biểu tham luận của các cơ quan, đơn vị; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014

1. Những kết quả đạt được:

Trong năm 2014, công tác cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ, toàn diện; đã hoàn thành cơ bản Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh đề ra; góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, tiến tới xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại; đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính năm 2014 đã đạt được và cần tiếp tục phát huy đó là:

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ngày càng sâu sát, quyết liệt hơn: Tỉnh ủy đã ban hành 03 Chỉ thị về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Thông qua việc tăng cường trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã tác động lan tỏa, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tạo nên những chuyển biến mới trong cải cách hành chính. Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 cho thấy các cơ quan, đơn vị xếp thứ hạng cao về kết quả cải cách hành chính là những cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt "Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Xây dựng hệ thống một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm" và Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống một cửa hiện đại tại Văn phòng Phát triển Kinh tế". Hai dự án này đang trong quá trình triển khai thực hiện. Việc lựa chọn, triển khai thực hiện hai dự án tại Ủy ban nhân dân

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm - trung tâm đô thị của tỉnh và tại Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) – địa điểm làm đầu mối giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư của tỉnh – sẽ tạo nên chuyển biến mới trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

c) Đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của 800 hộ gia đình, cá nhân đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về cải cách hành chính; thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề mang tính thời sự, liên quan mật thiết đến cuộc sống và quyền lợi của người dân; góp phần nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện “quyền kiểm tra, giám sát và phản ánh của nhân dân”.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua các đợt kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như việc thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 vẫn còn những hạn chế như đã nêu trong báo cáo tổng kết, trong đó có hai hạn chế cơ bản, cốt lõi cần phải được nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới như sau:

a) Nhận thức, đánh giá về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sâu sắc, chưa đầy đủ và chưa đúng tâm dẫn đến sự chỉ đạo hành động về công tác cải cách hành chính của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, chậm tạo ra chuyển biến mới.

b) Công tác tuyên truyền cải cách hành chính còn chưa sâu rộng; phương pháp, hình thức tuyên truyền còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả đầy mạnh công tác cải cách hành chính; chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa trong đại bộ phận người dân, doanh nghiệp nên chưa nhận được sự đồng tình, quan tâm, ủng hộ và đồng hành của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; chưa kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cải cách hành chính.

3. Về việc chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham dự hội nghị: Có một số cơ quan, đơn vị không tham dự, không cử lãnh đạo tham dự hội nghị theo nội dung giấy mời hội nghị. Việc chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều lần nhắc nhở. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm chưa cao của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị. Vì vậy, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xác định chính xác các trường hợp không tham dự hoặc không cử lãnh đạo tham dự hội nghị này; đồng thời đề xuất biện pháp kiên quyết chấn chỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định.

II. Về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015:

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết và mang tính chiến lược; bao gồm và gắn liền với toàn bộ các nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công tác cải cách hành chính không chỉ liên quan đến một ngành, một cấp mà còn liên quan đến niềm tin của nhân dân vào bộ máy hành chính nhà nước. Vì vậy, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp phải tập trung nhiều hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn công tác cải cách hành chính, xem đây là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu của sự phát triển. Trong thời gian đến, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận.

2. Các Sở, Ban, ngành, địa phương phải xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay; bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua việc đẩy mạnh sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử...).

4. Ủy ban nhân dân tỉnh xác định năm 2015 là năm “Kỷ luật, kỷ cương hành chính”, đồng thời là năm “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính”. Theo đó, yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (Sở Nội vụ) tham mưu kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Năm 2015, từng cơ quan, đơn vị phải tạo ra những chuyển biến mới, nổi bật, rõ nét trong công tác cải cách hành chính:

- Các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố lựa chọn, đăng ký một nội dung, công việc thuộc lĩnh vực cải cách hành chính cần tập trung đẩy mạnh trong năm 2015 và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhằm tạo chuyển biến đột phá trong cải cách hành chính (đăng ký với Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh - Sở Nội vụ - để theo dõi, đánh giá). Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này.

- Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh nghiên cứu, rà soát, lựa chọn những vấn đề khó khăn, phức tạp, tồn tại trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề (hoặc thông qua cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh) để nghiên cứu, thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất về cải cách hành chính).

6. Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đưa kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của địa phương **trước ngày 10/02/2015**, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung kết luận tại thông báo này; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo thành phần dự Hội nghị;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LD;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đào Trọng Định